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เราต้องลิขิตด้วยตัวเราเอง ถ้าง่ายคงไม่เหลือถึงเราชีวิตเรา
ถ้ายากคงไม่มีใครทำได้

  

ประกันชีวิตให้อะไรเยอะมากค่ะ  ได้ความภาคภูมิใจ  ทั้งบ้าน  รถ  คอนโดฯ 
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ได้เพื่อนฝูงที่มีทัศนวิสัยคล้ายๆ กัน 
อีกทั้งอาชีพนี้ทำให้ดิฉันได้พบคู่ชีวิตที่ดี
มีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือเพราะงานประกันทำคนเดียวไม่ได้ 
ญาติบางคนที่เข้ามาเป็นตัวแทน และสามารถทำงานเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในทีมค่ะ

  

งานประกันชีวิตถ้าเรามองให้เป็นธุรกิจก็ได้อยู่ ดิฉันอยู่ในธุรกิจนี้มานาน
เห็นคนที่ล้มเหลวในอาชีพนี้เยอะมาก  แต่มันไม่สำคัญว่าใครจะล้มเหลวสักเท่าไร
สำคัญที่ว่าเราจะล้มเลิกหรือเปล่า ถ้าเราไม่ล้มเลิกก็จะพบกับความสำเร็จ
งานประกันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ฝึกฝน ขยันและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ

      

สินค้าของบริษัทฯ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าดีอยู่แล้ว
เราเพียงแค่ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเหล่านี้ ไปคุยกับเขาบ่อยๆ
เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและอดทนสูง
ถ้าเราไม่ท้อหรือหันหลังให้กับมันความสำเร็จก็จะมาถึงค่ะ

  

  

งานประกันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต  ไม่ว่าจะเรื่องอิสระเวลาในการทำงาน  
รายได้  ได้พัฒนาตัวเอง ได้ท่องเที่ยว  ได้ช่วยเหลือสังคม ได้พัฒนาประเทศชาติ 
เพราะเงินประกันชีวิตที่ลูกค้าจ่ายออกมา ส่วนหนึ่งถูกนำไปพัฒนาชาติต่อไป 
งานนี้ยังเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกๆ หลานๆ ต่อไปได้
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สำหรับคนที่คิดก้าวเดินสู่อาชีพประกันชีวิตขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า 
ถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็เหมือนใช้ชีวิตเลื่อนลอย
เราต้องวางแผนชีวิตว่าเราต้องการอะไร  ถ้าอยากได้บ้าน ได้รถ จะต้องทำงานยังไง
ใช้จ่ายเท่าไรถึงจะได้มันมา อีกอย่างงานประกันเป็นสินค้าที่เราไม่ต้องผลิตเอง
ไม่ต้องลงทุนเยอะ เพียงเรารับจากบริษัทฯ  มา และใช้ใจในการมุ่งมั่นในการทำงาน
ตรงนี้ เราก็สามารถได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง คนที่คิดจะเข้ามาทำงานประกันชีวิต
จะต้องเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับว่าธุรกิจนี้เป็น  Say  ‘No’  business 
ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็อาจทำให้เราท้อได้  งานประกันเป็นงานศิลปะ
เป็นเรื่องความละเอียดอ่อน  อยู่กับคนสินค้า เราต้องเรียนรูและศึกษาเยอะๆ 
เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งมั่นเข้าไป 
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและทีมงานเทคนิคของดิฉันก็คือ
เราต้องเข้าไปนั่งในหัวใจของลูกค้า ไปคุย ไปบริการ
ดูแลในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าควรขายจุดไหนให้ตรงใจลูกค้าแต่ล
ะคนมากที่สุด

  

ข้อคิดจากคุณชลธิชา ควรเดชะคุปต์

  

ที่มา : ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE STAR ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2557
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